



**ศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558**

**ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนานรงค์**

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนานรงค์ เกิดและเติบโตมาจากครอบครัวข้าราชการครู ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องปั่นไฟ และเสอากาศที่วิสูงกว่าตึกสามชั้น ที่ตำบลน้ำทรง อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์เข้าเรียนที่โรงเรียนพยุหะวิทยา เป็นโรงเรียนของวัดเขาแก้วอยู่ใกล้บ้าน จากนั้นไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยครู แล้วลาออกไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University of North Texas สหรัฐอเมริกา สาขาวิชา Vocational Education-Instructional System Technology Faculty of Education

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เส้นทางความเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเริ่มจากกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2535 บรรจุเป็นอาจารย์ที่ภาควิชา ครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสมัยนั้น ตลอดระยะเวลา 32 ปี ถึงปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำของ มจพ. ได้ทำหน้าที่ตามภารกิจ สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย พอสรุปได้ในแต่ละด้านโดยสังเขปดังนี้ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้ทำการ สอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มจพ. และสาขาวิชาอื่น ๆ ในฐานะอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีลูกศิษย์ที่จบการศึกษามากกว่า หนึ่งพันคน ด้านการวิจัย มีผลงานวิจัยหลายสิบเรื่อง และเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกหลายร้อยเรื่อง ศึกษาค้นคว้าได้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ และห้องสมุด ของ มจพ. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ทำหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน รวมทั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและประธานกรรมการสภาวิชาการ ทั้งมหาวิทยาลัย ของรัฐและของเอกชน และเป็นประธานกรรมการ และอนุกรรมการหลายชุดขององค์การมหาชน

อาทิ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นต้น ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กำกับและสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “พระพุทธรเจ้า” เป็นที่ปรึกษา การสร้างภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอีกหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง “อนันตนา” และทีวีซีรีส์ชุด “แก๊งป่วน” และกำลังอยู่ระหว่างการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “พระพุทธรเจ้า 2” ผลงานเหล่านี้ ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์หลายรางวัล

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมณฑ วัฒนานรงค์ ได้รับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ “ผู้ประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ” จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 และมีแนวคิด และทัศนคติด้านการศึกษาว่า “การศึกษาของประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคง ของประเทศเป็นอันดับแรก การออกแบบระบบการศึกษาต้องทำให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข เนื้อหาวิชาที่สอนต้องส่งเสริมการสร้างปัจจัยพื้นฐานสำหรับการมีชีวิตที่ดี มีความสุขของประชาชนอย่างเพียงพอเหมาะสมสำหรับทุกคน เป็นตัวอย่างและผู้นำในเวทีโลกที่มี องค์กรความรู้ชั้นสูง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ชั้นสูงเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของประชาชนให้เต็ม ศักยภาพของแต่ละคนตลอดชีวิต” ศึกษาเพิ่มเติมประวัติและแนวคิดทางการศึกษาและผลงาน วิชาการได้ที่ [www.krismant.com](http://www.krismant.com)

ในโอกาสวาระพิเศษนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมณฑ วัฒนานรงค์ เป็นผู้ที่มียุทธศาสตร์สำคัญในแวดวงการศึกษาไทย ได้นำ องค์กรความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านวิชาการไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ทั้งในมหาวิทยาลัย และในระดับประเทศชาติ จนได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ นับเป็นเกียรติประวัติที่มีคุณค่าเคียงคู่มหาวิทยาลัยสืบไป